

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



1 กรกฎาคม 2553

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งมีโรงพยาบาลและสถาบันที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนจำนวนมากทั้งในระดับตติยภูมิและโรคเฉพาะทาง

ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือสู่การพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยตติยภูมิและร่วมกันผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ผ่านระบบการฝึกงานของโรงพยาบาล

โดยมี นพ. เรวัตวิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึกกัลยาณีวัฒนา

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากยาเป็นหนึ่งในทางเลือกหลักของการรักษาโรคจำนวนมาก

และนับวันยาใหม่ๆ ที่ออกมาใช้ก็มีความซับซ้อนมากขึ้น

ดังนั้นการจัดการระบบการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้การรักษาระบบสุขภาพที่ต้องการ

เกิดผลข้างเคียงน้อยและมีความคุ้มค่า ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการศึกษาและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์

จึงตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตติยภูมิของโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงสุดและทัดเทียมกับระดับสากล

ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการจัดตั้งระบบการให้คำแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การทำวิจัยร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชากรไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการใช้ยา

นอกจากนี้ความร่วมมืออีกด้านที่สำคัญมากคือ การร่วมกันผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ผ่านระบบการฝึกงาน

ซึ่งเป็นการตอบสนองความเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเภสัชศาสตร์จากหลักสูตร 5 ปีเป็น 6 ปีซึ่งต้องผ่านการฝึกงานจากการทำงานจริง

2,000 ชั่วโมง และยังอาจรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการเพื่อพัฒนางานบริการด้านเภสัชกรรมให้บรรลุผลเลิศ

ผู้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้แก่ ญญ. รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสิริสังข์ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล, พญ. วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์, พญ. วารุณี จินารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี,

ญญ. วนิตา เดชวาตน์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, นพ. มัยธัช สามเสน

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา, นพ. สุชุม กาญจนพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก นพ. อนันต์ เสรรฐภักดี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสินและหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมของทุกสถาบันดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังมีบุคลากรอื่นๆ

ของทั้งสององค์กรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ความร่วมมือดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 10 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1

กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเภสัชศาสตร์และทำให้ประชาชนที่เข้ารับบริการจากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับการบริการด้านยาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและคุ้มค่าต่อไป